

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
วันจันทร์ ที่ ๒๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า (สตรีตวงส์)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายจำลอง วุ่นพวง	ประธานสภาเทศบาล	จำลอง วุ่นพวง	
๒	นายน้อย จ้อยถึง	รองประธานสภาเทศบาล	น้อย จ้อยถึง	
๓	นางบุญทิม ดวงคำ	สมาชิกสภาเทศบาล	บุญทิม ดวงคำ	
๔	นายสนั่น ป้อมวงศ์	สมาชิกสภาเทศบาล	สนั่น ป้อมวงศ์	
๕	นางทับทิม ประชาสนธิ์	สมาชิกสภาเทศบาล	ทับทิม ประชาสนธิ์	
๖	นายเสมา โปยม	สมาชิกสภาเทศบาล	เสมา โปยม	
๗	นายจรัส แมนเหมือน	สมาชิกสภาเทศบาล	จรัส แมนเหมือน	
๘	นายสรศักดิ์ เพ็ชรพูล	สมาชิกสภาเทศบาล	สรศักดิ์ เพ็ชรพูล	
๙	นายบวบ กุลอินทร์	สมาชิกสภาเทศบาล	บวบ กุลอินทร์	
๑๐	นายไฉน เกตุสอน	สมาชิกสภาเทศบาล	ไฉน เกตุสอน	
๑๑	นายป้องเลิศ เฉลิมสิริโรจน์	สมาชิกสภาเทศบาล	ป้องเลิศ เฉลิมสิริโรจน์	
๑๒	นายพลังไท ห่วงถึง	สมาชิกสภาเทศบาล	พลังไท ห่วงถึง	
๑๓	นายพีรพงษ์ พัฒนโชครุ่งเรือง	เลขานุการสภาเทศบาลฯ	พีรพงษ์ พัฒนโชครุ่งเรือง	

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายบรรจง	สันคามิน	ตำแหน่ง	รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า
๒. นายบุรี	เกื้อหนูน	ตำแหน่ง	รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า
๓. นายประดิษฐ์	เพชรสะอาด	ตำแหน่ง	เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า
๔. นายไฉน	ดิขสิน	ตำแหน่ง	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า
๕. นายบุญเลิศ	อันน้อย	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๖. นางสาวทัศนีย์ญาติ	เคลือบแก้ว	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองคลัง
๗. นายสยาม	บุญต่อ	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๘. นางวรินทร์	บุญยะภูติ	ตำแหน่ง	รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษา
๙. นายสมิทธิ์	บุญยะภูติ	ตำแหน่ง	รก.หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
๑๐. นายธวัชชัย	แป้นเกิด	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
๑๑. นางพรรณนิภา	อุ้นดี	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายธุรการ
๑๒. นางภัทรพร	จันชั้น	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายแผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

๑๓. นางปัทมา

สันติตรานนท์

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ

๑๔. นายวินัย

วันจันทร์

ตำแหน่ง ประธานชุมชนสุขโขทัยนคร ๓

ข้อประชุม

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

นายพีรพงษ์ พัฒนโชครุ่งเรือง
รองปลัดเทศบาลฯ

ตามที่ประธานสภาฯ ได้นัดหมายการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ขณะนี้ครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลฯ เพื่อดำเนินการตามระเบียบวาระต่อไป ขอเรียนเชิญครับ

นายจำลอง วุ่นพ่วง
ประธานสภาเทศบาลฯ

จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันจันทร์ที่ ๒๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ที่ประชุม

กล่าวสวดมนต์พร้อมกัน

นายพีรพงษ์ พัฒนโชครุ่งเรือง
เลขาธิการสภาเทศบาล

ผมขออนุญาตอ่านประกาศสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ อ้างถึงประกาศสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ประกาศกำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบล เมืองเก่า สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ไว้ในห้วงระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ (๔) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๒ ข้อ ๒๓ จึงประกาศนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า (ห้องสรีดภงส์) จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ครับต่อไปผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลดำเนินการประชุมสภาเทศบาลฯ ตามระเบียบวาระที่ประชุมครับ

นายจำลอง วุ่นพ่วง
ประธานสภาเทศบาลฯ

ครับตามที่เลขาธิการสภาฯ ได้อ่านประกาศนัดประชุมสภาเทศบาลไปแล้วนั้น และขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลได้มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอดำเนินการประชุมสภาเทศบาลฯ ตามระเบียบวาระเลยนะครับ

ระเบียบวาระที่ ๑

นายจำลอง วุ่นพ่วง
ประธานสภาเทศบาลฯ

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ในระเบียบวาระนี้เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก็คือมีท่านวินัย วันจันทร์ ประธานชุมชนสุขโขทัยนคร ๓ ขออนุญาตเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เชิญท่านเข้าร่วมรับฟังการประชุมครับ เชิญนั่งตามที่เจ้าหน้าที่จัดที่นั่งให้ นะครับ

สำหรับเรื่องที่ ๒ นะครับ ท่านนายกเทศมนตรีขออนุญาตลาออกไปตรวจสอบสุขภาพ ณ ศูนย์การแพทย์พัฒนากรุงเทพมหานครฯ

เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบอีกเรื่องคือ การรับโอน นายปรัชญา ผ่องใส ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) กองช่าง สังกัดเทศบาลตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย มาดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) กองช่าง สังกัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม นะครับ

ระเบียบวาระที่ ๒

นายจำลอง วุ่นพ่วง
ประธานสภาเทศบาลฯ

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ในระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมบ้างไหมครับ ขอเรียนเชิญครับ ครับเชิญท่านปองเลิศ ครับ

นายปองเลิศ เฉลิมสิริโรจน์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่าทุกท่าน ในระเบียบวาระการพิจารณารายงานการประชุมสภานั้น ผมได้อ่านแล้ว ผมไม่มีการแก้ไขนะครับ แต่ว่าอยากปรึกษาท่านประธานสภาในเรื่องของการที่เราเข้าห้องประชุมทุกครั้ง อยากให้ท่านได้กำกับในเรื่องเครื่องมือสื่อสารที่นำเข้ามาไว้ในห้องประชุมนี้ อยากให้ท่านได้แจ้งในที่ประชุมทุกท่านให้ปิดเสียงสำหรับผู้ที่จะเข้ารับฟัง อันนี้เป็นกรณีพิเศษเนื่องจากว่าเคยมีประวัติได้นำข้อมูลหรือทำการไลฟ์สดจากการประชุมสภา เนื่องจากว่าไม่ได้รับอนุญาตจากท่านประธานสภา ก็ขออนุญาตให้ท่านยึดมือถือของผู้เข้าร่วมรับฟังไว้ เพียงแต่ว่าท่านจะต้องเข้าใจท่านต้องรับฟังเพียงอย่างเดียว ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารทำการถ่ายทอดหรือทำการไม่บังควร ขอให้ท่านประธานสภาวินิจฉัยด้วยครับ

นายจำลอง วุ่นพ่วง
ประธานสภาเทศบาลฯ

ครับสำหรับเครื่องมือสื่อสารเคยพูดทุกครั้งก็คงจะเข้าใจนะครับ แต่ทุกครั้งก็พูดบ้างไม่พูดบ้าง ก็คิดว่าท่านคงเข้าใจกันนะครับ สำหรับผู้ที่เข้าร่วมการประชุมเคยพูดเหมือนกัน ก็ขอให้นำเครื่องมือสื่อสารมาไว้ที่โต๊ะเลขานุการสภานะครับ

นายวินัย วันจันทร์
ประธานชุมชนสุขโขทัยนคร ๓

ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ผมขอไม่เข้าร่วมประชุมครับ

นายจำลอง วุ่นพ่วง
ประธานสภาเทศบาลฯ

ครับอนุญาตครับ ขอบคุณครับ ครับต่อไปมีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขบ้างครับ
เชิญครับ

ที่ประชุม

ไม่มีผู้ขอแก้ไขรายงานการประชุม

นายจำลอง วุ่นพ่วง
ประธานสภาเทศบาลฯ

ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุม สมัยสามัญ
สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

มติเห็นชอบเสียงข้างมาก เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จำนวน ๑๑ เสียง ในการรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๒
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ส่วนประธานสภาเทศบาลลงดอกเสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

นายจำลอง วุ่นพ่วง
ประธานสภาเทศบาลฯ

ต่อไปผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๓ เลยนะครับ คือเรื่องเสนอเพื่อทราบ
ขอเชิญท่านเลขานุการสภาครับ

นายพิรพงษ์ พัฒนโชครุ่งเรือง
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เรื่องเสนอเพื่อทราบวันนี้ก็ต้องขอชี้แจงท่านสมาชิกสภา
เทศบาลว่าวันนี้ที่ต้องใส่เสื้อสีเหลืองมา ก็เพราะว่า เมื่อวันศุกร์ผมก็ได้หารือกับ
ท่านประธานสภา เพราะว่าในช่วงนี้มีหนังสือสั่งการมาว่าเป็นช่วงสมโภชของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจะครบ ๗ วันในวันพรุ่งนี้คือวันที่ ๒๘
พฤษภาคม ก็เลยเห็นชอบว่าเขาให้ใส่เสื้อเหลือง ในการประชุมครั้งนี้โดยความ
เห็นชอบจากประธานสภาให้กำหนดใส่เสื้อสีเหลือง ก็เรียนให้สมาชิกทุกท่านทราบ
ว่าเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ในการสมโภช เป็นเวลา ๗ วัน ถึงพรุ่งนี้วัน
สุดท้าย ที่ ๒๘ พฤษภาคม นะครับ พอถึงหัวที่ทุกท่านทราบข่าวอยู่แล้วว่า
ประธานองคมนตรีได้ถึงแก่กรรมแล้ว เดียวก็ต้อง วันนี้มีหนังสือแต่เป็นการ
ลงในไลน์ แต่ทางจังหวัดยังไม่มีหนังสือสั่งการอะไร เพียงแต่ว่าแนวทางปฏิบัติเรา
ก็จะปฏิบัติตามหนังสือสั่งการสำนักนายกรัฐมนตรี และราชกิจจานุเบกษาที่
ประกาศไว้แล้วนะครับ ส่วนวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ทางจังหวัดก็ยังไม่ได้สั่งการว่า
จะต้องทำพิธีอย่างไร ซึ่งตรงนี้ถ้ามีหนังสือสั่งการมาอาจจะมีแนวทางไปว่า เรา
อาจจะต้องไปร่วมงานกับทางจังหวัดก่อน เพราะว่าหากเราดำเนินการจัดพิธีการ
ในพื้นที่ อย่างน้อยเรายังไม่ได้ทำหนังสือขออนุญาตกรมศิลปากรในการใช้พื้นที่เขา
ซึ่งจะต้องจัดตั้งเวที แล้วกว่าท่านอธิบดีกรมศิลปากรจะตอบกลับมา แต่ว่าใน
เบื้องต้นได้ขออนุญาตอุทยานฯอนุญาตเลยที่จะดำเนินการได้ นะครับ ซึ่งตรงนี้ทุก
ท่านคงเข้าใจว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพระบรมรูปของ
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมาแล้ว ๒๐ รูป ให้เลือกว่าจะใช้พระบรม
สาทิสลักษณ์รูปใด ในการประกอบพระราชพิธี เรื่องต่อไปที่จะเสนอเพื่อทราบ
เป็นเรื่อง เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ที่ผ่านมา เอกสารคงอยู่ในมือทุกท่าน

/กระผม.....

กระผมพร้อมทั้งท่านรองนายกบุรี เกื้อหนุน และที่ ผอ.กองช่างนะครับ ได้ร่วมประชุมหาข้อยุติกับการไฟฟ้าและการสื่อสาร โดยสรุปแล้วว่าที่ผ่านมามี ๓ ปีแล้ว เราก็ตามเร่งรัดเขาตลอด ที่นี้ของเขาก็ติดขัดอยู่เหมือนกัน คือว่าการไฟฟ้าเขาจบกระบวนการหมดแล้ว ในวันนี้การไฟฟ้าเขาเอาไฟฟ้าลงดินหมดแล้วเหลือแต่การสื่อสาร ที่ห้อยอยู่ทุกวันนี้ครับ บังเอิญว่าที่เขาจะเอาลงดินนี้ การไฟฟ้าเขาคิดค่าใช้จ่าย คิดค่าใช้จ่ายจาก TOT และ CAT TALACOM และ AIS , True move , Dtac , 3BB ทั้งหมดก็ ๑๐ กว่าว่าการสื่อสารที่เอกชน ที่อยู่ในพื้นที่ในเขตเมืองเก่า แต่วันนั้นข้อที่ประชุมก็มีมติหรือข้อสรุปแล้วว่างานการไฟฟ้าเขาแบ่งเป็น ๓ , ๔ ไตรมาส แต่โดยสรุปแล้ว ทุกอย่างจะต้องจบภายในเดือนกันยายน ตุลาคมต้องเรียบร้อย พฤศจิกายนงานลอกกระทงจะไม่มี ที่นี้พอเขาเสร็จแล้ว ผลกระทบก็จะมาตกที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า ซึ่งตัวนี้ CCTV ไฟฟ้ารายทาง เราจะต้องดำเนินการเองหมดเลย วันนี้ผมก็จะชี้แจงให้ท่านทราบโดยหลักการว่างประมาณที่จะต้องใช้จ่ายหน้าอาจจะต้องจ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งกองช่างก็ได้ช่างตอกได้ไปสำรวจมาแล้ว วันนั้นแจ้งยอดผมคร่าว ๆ เกือบ ๑๐ ล้าน แต่ที่นี้เราจะต้องทำเป็นช่วงๆ ไป เพราะว่า ๑. พอ CCTV ที่ไปติดกับเสาเขา พอเขาถอดเสาออก เราจะต้องตั้งเสา CCTV ขึ้นมาใหม่ ระยะมันจะต้องอยู่จุดนั้น เพราะว่าระบบทางอิเล็กทรอนิกส์สายที่เขาส่งเขาคิดค่ากระแสไฟอยู่แล้วช่วงนี้พอดีถ้าเราไปขยับตำแหน่ง เราก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ส่วนโคมไฟ เสาไฟที่เป็นไฟสว่าง ไฟสีเหลือง ที่เป็นโครงเหล็กที่ติดอยู่ตามไหล่ทางข้างทาง พอเขาตัดไฟสายไม่มี เขาก็ต้องตัดสายของเขา เราจะต้องต่อสายจากท่อเหล็กไปหาเขาอีกนี่ก็เป็นค่าใช้จ่ายอีก โดยเฉพาะตั้งแต่ทางคูเมืองทั้งหมด แต่ที่โดยหลัก ๆ ตั้งแต่ศูนย์เด็กเล็กเลย ล้อมตาเพชร ยาวไปเลย ถึงประตูศาลหลวง วัดสระศักดิ์ ไค้งไปรวมใหญ่ นี่คือค่าใช้จ่ายเรา แล้วก็สวนแดง เสาไฟฟ้าที่เห็นคือ เฟส ๒ จะต้องถอนเป็นบางช่วงที่เป็นเสาเล็ก เขาจะเปลี่ยนเป็นเสาใหญ่เลย แล้วจะติดหม้อแปลงไว้ให้ทั้งลาวเลย ทางท่านสมาชิกก็จะต้องรับทราบและเตรียมความพร้อมด้วยว่าเงินมันจะต้องใช้ ถ้าไม่ใช่ ถ้าเขาตัดไฟ เดือนกันยายนนี้จบแล้วไฟฟ้าไม่มีแล้วดับหมดแล้ว เราจะทำอะไร โคมไฟทั้งหมดก็จะมีหมดเลย เขาจะตัดเราหมดเลย คือการไฟฟ้าเขาจบกระบวนการแล้ว ๒. แล้วเขาก็โดน สตง.เร่งรัดเขาด้วย ที่จริงแล้วการไฟฟ้าไม่ได้ผิดพลาดอะไร ผิดที่ TOT ที่ไม่ยอมเสียค่าใช้จ่าย แล้วก็ไปตกลงกันเรื่องค่าใช้จ่าย ค่าเช่ากับ AIS , True move , Dtac , 3BB ที่เป็นการสื่อสาร Cable TV, Internet คือทุกอย่างต้องลงดินหมด ซึ่งพวกนี้ผู้ประกอบการต้องไปเสียค่าเช่าให้ ใครที่เป็นบริษัทแม่ ไม่ TOT ก็ CAT TALACOM เขาคิดค่าใช้จ่ายไปแล้ว ที่ประชุมวันนั้นผู้ประกอบการทุกเครือข่ายเขายินยอมหมดแล้ว ยอมที่จะลงดิน แต่จะมาตกหนักที่เราแล้ว พอเขาลงดินจบเราจะเตรียมความพร้อมยังไงว่าไฟต้องไม่ดับ เขารื้อหมดเลยแล้วตอนนี้ก็มีว่า ถ้าในกรณีที่เขาแจ้งมาว่า ถ้ากรณีทุกชุมชนไฟตกให้แจ้งโดยด่วนนะครับ ก็ขอแนะนำเรียนท่านสมาชิกทราบว่าชุมชนไหนไฟตกเขาจะรีบดำเนินการแก้ไขคือเพิ่มมิเตอร์หม้อแปลงให้ แล้วก็ต้นเดือนมิถุนายนเขานัดเทศบาลเรา ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกด้วยนะครับ ผมจะทำหนังสือแจ้ง ในกรณีของการไฟฟ้าประสานมาว่าเขา

จะกำหนดจุดตั้งมิเตอร์และหม้อแปลงทั้งหมดเลย พอเขากำหนดจุดเขารื้อเลย เราจะได้รู้แล้วว่าบ้านใหม่ทรงพลังจะต้องใช้ไฟเท่าไร รมเล็ก รมใหญ่ ล้อมตาเพชร แล้วก็หย่อมในเมือง จะต้องใช้ปริมาณยังไง แล้วเขาจะแจ้งเรามา มีบริษัทที่เข้าร่วมก็คือบริษัท โทร, cattelecom, TOT, โทรอินเทอร์เน็ต, โทรมูฟ, ทริปเปิล ทรี, ทรี บอร์ดแบน, อินเทอร์เน็ต เทเลคอม, แอดวานซ์ ไวร์เลส, แอดวานซ์ อินโฟร์ เครือ ค่ายมันเยอะแต่ว่ามันอยู่ใน ๒ ๓ แม่นี่แหละโทร ดีแทค เอไอเอส มีบริษัทย่อยที่เค้า แยกสาขามาอีกมันก็จะเยอะแล้วก็บริษัท KFKT แล้วก็ TOTAL, ACTION, แอคเชส คอมมิวนิเคชั่น, บริษัท ซิมเปิลนี่บริษัทยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ที่อยู่ในเมืองเก่าทั้งนั้น ในบริษัทพวกนี้ที่ทำธุรกิจโดยพวกท่านนี่แหละเป็นลูกค้านะครับ ที่นี้เค้าได้ ดำเนินการแจ้งมาแล้วว่าเดือนกันยายนจบขบวนการและที่สำคัญที่สุดนะครับ ผมก็ได้นำเสนอในที่ประชุมด้วยว่า เนื่องจากว่าถนนเส้นนี้เป็นหนึ่งโครงการเฉลิมพระ เกียรติตั้งแต่สามแยกบ้านนาไปถึงเนินกอไก่ซึ่งตรงนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เป็นประธานโดยผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดจะต้องกำหนดนโยบายตาม นโยบายที่ คสช. ที่ทางรัฐบาลสั่งการมาโดยการจะเล่าด้วยเรื่องสไปล์ลงดินทั้งหมด โดยเฉพาะจังหวัดสุโขทัยโดยเฉพาะเมืองเก่าเป็นหนึ่งในสิบของประเทศไทยที่ จะต้องเร่งรัดก่อนให้จบกระบวนการเพราะเป็นยูเนสโก เป็นเมืองท่องเที่ยวซึ่งตรง นี้เค้าก็จะเก็บไฟตั้งแต่นี้เลย ต่อไปนี้ท่านจะเห็นเลยว่าตั้งแต่แยกบ้านนา สายโทรศัพท์ที่ห้อยอยู่ตามเสาไฟฟ้าจะไม่มีละ จะลงดินตั้งแต่แยกบ้านนาหมดเลย ที่จริงในแผนหลังจริงเค้าจะเอาตั้งแต่แยกคลองโพธิ์แต่ที่นี้ TOT เค้าบอกว่าถ้า ตั้งแต่แยกคลองโพธิ์งบน่าจะเป็น ๑๐๐ ล้าน เค้าเอาลงไม่ไหวผมก็เลยขอในที่ ประชุมว่าจะกำหนดตั้งแต่แยกบ้านนา จนถึงเนินกอไก่เป็นหนึ่งในโครงการหนึ่งถนน เฉลิมพระเกียรติซึ่งจะต้องรายงาน และที่นี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาทานกาแฟ นะครับ ผมก็เลยไปต้อนรับท่านก็เลยคุยกันว่าเดี๋ยวผมก็จะรีบส่งเรื่องให้ทาง กองช่างด้วยว่า ต้องทำภาพ ๓ มิติว่าในกรณีเข้ามาถึง ๓ แยกบ้านนาแล้วมองภาพ เข้ามาในเมืองเก่า ๒ ฝั่งข้าง ต้องนำเข้าไปประชุมก่อน เขาประชุมทุกเดือน ต้องเอาภาพเป็นภาพวิ ๓ มิติ มองเข้ามาปุ๊บช่วยขาเป็นอะไรๆ ให้สวยงามจนถึง หน้าเนินกอไก่ มีบางท่านมาเน้นว่าเรื่องฟุตบอลทางเท้า ผมก็เลยมองในเขต เทศบาลเราก็ยังไม่สวย ทั้งฝั่งหน้าวัดตระพังทอง ตั้งแต่ศาลปู่ไปจนถึงหน้า วัดตระพังทองก็ยังไม่ค่อยสมบูรณ์ และจากนั้นของเก่าไปก็ยังไม่สมบูรณ์ ที่นี้ผมก็ เลยนำเสนอให้เพื่อทราบก่อนนะครับว่า ในกรณีที่จะมีงบที่จะเข้ามาปลายปี ถ้าโครงการฟุตบอลทางเท้าปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม พวกท่านสมาชิกสามารถ ทำเป็นรายการใหม่ได้เลยนะครับว่าเงินที่จะเหลือจ่ายเข้ามา และเราก็จะได้ กันเงินเอาไว้ เพื่อปรับปรุงสภาพฟุตบอลทางเท้าทั้ง ๒ ฝั่งตลอดเลย มันจะได้เป็น เมืองที่สวยงาม ที่นี้คือไม่ต้องพูดแล้วนะว่า วันนั้นถ้าเสามันลงดินแล้วท่านจะ นึกภาพออกแล้วว่ามันไม่มีละ มันจะเหลือแต่เสาปติมากรรมของเราอย่างเดียว ที่นี้ เราจะทำเสาปติมากรรมของเราให้สวยงาม อันนี้ผมก็นำเรียนท่านผู้ว่าราชการ จังหวัดว่าเดี๋ยวผมจะทำภาพ ๓ มิติเหมือนเรามองเข้าไปในเมืองช่วยขาเป็นอะไร ฟุตบอลทางเท้าคืออะไร ซึ่งวันนี้มันก็คาบเกี่ยวว่า ฟุตบอลทางเท้าเราก็ไม่สามารถ แต่งได้สวยงามอย่างเค้าได้เค้าได้เพราะว่าเนื่องจากกรมศิลปากรเค้าได้กำหนดสีมาให้ อย่างที่ปัจจุบันให้เป็นสีอิฐให้เข้ากับลักษณะ แต่ว่าสถานที่ตกแต่งปติมากรรมเรา

/จะทำยังไง.....

จะทำยังไง ผมก็ได้้นำเรียนกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วว่า ซึ่งตรงนี้นับถนนวนนี้ ต้องมีการปรับปรุงภูมิทัศน์สวยงาม มีการประดับดอกไม้ด้วย ซึ่งทางกองช่างให้หาเงินโอนมารองรับไว้ละว่าเราจะทำยังไง เวลาทำไปแล้วต้องทำให้มันยั่งยืนอย่าทำแบบไฟไหม้ฟาง ผมก็เลยรับและนำมาปฏิบัติแต่ที่ผมก็นำเรียนท่านว่าเราเตรียมเงินไว้แล้ว แต่เรายังไม่ได้ดำเนินการท่านก็บอกดี เดียวประชุมจังหวัดเสร็จท่านจะสั่งการมา โดยเฉพาะเน้นเทศบาลตำบลเมืองเก่า ซึ่งท่านก็ภูมิใจนะครับสถานที่เมืองเก่าบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดตระพังทองสถานที่ของเมืองเก่าก็ได้รับคำชมได้รับคำชมมากกว่าจัดได้สวยงาม สถานที่ดูสมพระเกียรติตอนแรกก็สั่งการมาว่าให้เทศบาลตำบลเมืองเก่าไปดูแลบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อย่าให้เฉา ตอนนั้นผมเจอกับท่านผอ.อุทยานฯ ว่าเค้าให้ปลูกประดับต้นไม้โดยต้นรวงผึ้งต้องคอยไปดูแลทำความสะอาด เพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ถ้าวางานนี้เป็นของพระเจ้าอยู่หัวไปแล้วสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไปแล้ว ท่านก็เน้นมาว่าเทศบาลตำบลเมืองเก่าต้องดูแลตลอด ผมก็เลยยังไม่ได้ไปประสานกับทางเจ้าอาวาสเลย แต่ทางท่านผอ.อุทยานฯ ก็บอกว่า แต่ผมก็เลยนำเรียนท่านอำเภอไปด้วยว่า ถ้าเราจะไปปรับปรุงอะไรทางอุทยานฯ จะอนุญาตไหม และทางอุทยานเคื่บอกจะนำเรียนอธิบดีให้เคื่บออกแบบมาว่าจะต้องเป็นอย่างไรยัง ผมก็ยังคงอยู่เกาะกลางมันเป็นของกรมศิลปากรหรือเป็นของวัด ก็ยังคงอยู่ก็เลยรับทราบมาเฉยๆ ว่าเพียงแต่หน้าที่เทศบาลเราอาจจะต้องเข้าไปดูแล เรื่องเก็บใบไม้ ขยะดูแล ทาสี ต้องตกแต่งทาสี ท่านสั่งมาแล้วให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปเลย เป็นของพระเจ้าอยู่หัวไปเลยก็เลยถือเป็นภารกิจ ส่วนเอกสารที่ท่านได้รับทราบรับรองอยู่ในมือทุกวันนี้ โครงการที่ยังค้างที่ยังไม่ได้ดำเนินการท่านสามารถตรวจสอบและก็โครงการที่อยู่ในมือท่านนี้เราทำหนังสือถึงกรมศิลปากรไปแล้ว ตอนนั้นผมก็เรียนท่าน ผอ.อุทยานฯ ผมก็เลยถามท่านว่าจะอนุมัติเมื่อไหร่เขาบอกจริง ๆ แล้วจังหวัดเคื่บอนุมัติมาแล้วแต่ว่าในหนังสือของจังหวัดมันมีขมวดท้ายอีกหน่อยว่าทั้งนี้ทั้งนั้นที่จะดำเนินการก่อสร้างได้ต้องให้อธิบดีลงนามก่อน ซึ่งตรงนี้จังหวัดคือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วผอ.อุทยานฯ ที่เป็นคณะกรรมการเคื่บประชุมเข้าอุทยานฯ กันหมดแล้ว ประชุมโครงการนั้นเคื่บรับมันมีขมวดท้ายมาว่าจะดำเนินการต้องให้อธิบดีลงนามก่อนตอนนี้อธิบดียังไม่ลงนามเราก็ดำเนินการไม่ได้ซึ่งตรงนี้เราก็กันมาหลายครั้งแล้ว หลายเดือนแล้วแม้กระทั่งโครงการของจังหวัดที่เรื่องห้องน้ำที่จะสร้างตรงป้องกันฯ อันนี้อธิบดีก็ยังไม่ลงนามเราก็แจ้งจังหวัดไปเรื่อย ๆ จนจังหวัดจะไม่ให้กันเงินแล้ว จะเอาเงินคืนไม่สร้างสักทีจะเป็นปีแล้ว มันก็เลยมีประเด็นปัญหาอย่างนี้แล้วทางนี้ เดียวผมได้แจ้งทางกองช่างไว้แล้ว คุณปรัชญา ผ่องใส ที่เคื่บย้ายมาท่านก็ทราบอยู่แล้วเพราะท่านก็เคยร่วมงานกันอยู่แล้ว คือช่างหนุ่มพอดีเคื่บลาไปกรุงเทพฯ แล้วเคื่บเก็บไฟล์ข้อมูลที่เคื่บไปสำรวจโครงการตอนนีประมาณการ วันนี้ผมสั่งให้เอาเข้าว่าโครงการตัวไหนที่ผมคุยกับท่านประธานไว้ว่าโครงการตัวไหนที่มีก็จะให้ทางท่านสมาชิกจิ้ม ๆ เคื่บก็จะประมาณเงินมาคร่าว ๆ และถ้าเสร็จก็จะไปประสานกับกองคลังว่าในช่วงเดือนไหน เงินเข้าเงินเหลือจ่ายเท่าไรผมจะรายงานให้ท่านรับทราบทุกเดือนเลยนะครับต่อไปนี่ถึงจะไม่ประชุมก็ช่างนะครับ ผมจะรายงานทุกเดือนแล้วก็ส่งไปให้ที่บ้าน ให้ทุกท่านได้ทราบว่าความเคลื่อนไหวสถานะการเงินของเทศบาลเรามันเป็นยังไงแล้วท่านจะได้รู้ว่าโครงการไหนที่ดำเนินการหรือ

/ยังไม่ได้.....

ยังไม่ได้ดำเนินการให้มันอัปเดตข้อมูล ณ ปัจจุบันทุกวันจะมันจะได้ไม่ต้องมาว่าทำไมไม่รู้เรื่องรู้ราวผมอยากให้ท่านรู้ไปพร้อม ๆ พวกผมด้วยนะครับ และเป็น การตรวจสอบไปด้วย และก็นำเรียนให้ท่านทราบ แค่นี้ครับขอบคุณครับ

นายจำลอง วุ่นพ่วง
ประธานสภาเทศบาลฯ

เชิญนายจรัส แม้นเหมือน สมาชิกสภาเทศบาลครับ

นายจรัส แม้นเหมือน
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ผมนายจรัส แม้นเหมือน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า จากที่ท่านเลขานุการ สภาเทศบาลได้นำเรียนในที่ประชุมได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องความเจริญต่าง ๆ ที่ เข้ามาสู่ในเทศบาลของเราครับถือว่าเป็นข่าวที่น่ายินดี และก็มีเรื่องกังวลนิดนึง เกี่ยวกับเรื่องที่เราจะปรับปรุงไฟฟ้าที่จะลงในพื้นดินนั้น เป็นห่วงว่าชาวบ้านใน ชุมชนจะยังไม่ทราบข่าวนี้หรือว่ายังไม่เข้าใจแม้แต่ผมเองก็ยังไม่ค่อยรู้รายละเอียด นึก เมื่อรู้ตรงนี้แล้วก็อยากจะฝากไปทางผู้บริหารว่าเราจะมีวิธีการทำอย่างไรให้ ชาวบ้านที่เกี่ยวข้องตรงนี้ได้รับทราบรับรู้ หรืออาจจะประชุมชาวบ้านให้รับทราบ รับรู้ได้เตรียมตัวรู้ล่วงหน้าก่อน เพราะว่าถ้าหากว่าถึงเวลาปรับปรุงที่เดียวโดย ชาวบ้านที่ไม่มีการรับรู้ ไม่มีการเตรียมการไว้ก่อนเทศบาลอาจจะถูกตำหนิได้นะ ครับ ฉะนั้นผมก็มีความคิดว่าเราน่าจะให้ทางชาวบ้านได้ทราบก่อนเป็นเบื้องต้นว่า โครงการบ้านเราจะเป็นอย่างนั้น อย่างนี้ เพื่อชาวบ้านจะได้เตรียมตัวเตรียมใจนะ ครับ กรณีที่ท่านเลขานุการสภาเทศบาลได้บอกว่าวัดตระพังทองเป็นอย่างไรนะ ครับ ขอนำเรียนว่าพื้นที่ของวัดมีโฉนดทั้งในเกาะด้วยอะไรด้วยจำนวนเกือบ ๕๐ ไร่ด้วยกันนะครับ แต่ว่าระเบียบการก่อสร้างทุกอย่างนั้น กรมศิลปากรเป็นผู้ดูแล ในเขตทั้งหมด ขอขอบคุณครับสวัสดิ์ครับ

นายจำลอง วุ่นพ่วง
ประธานสภาเทศบาลฯ

ตามที่ท่านเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงเกี่ยวกับไฟฟ้าลงดิน ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นของ ชุมชน ถ้าช่วงที่เอาจุดไฟรายทางก็จะมืด แต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำทีเดียวพร้อมกัน หรือเปล่า ทางเทศบาลจะทำเองเรื่องสายไฟ งบประมาณคงมากพอสมควร ศักยภาพของเทศบาลไม่พอ เราก็อยากจะหาติดต่องบประมาณจากไหน หรือหา จากที่อื่นได้ เพิ่มเติมกันก็อยากติดต่อกับหน่วยงานอื่นบ้าง คิดแล้วมันมาก แล้ว งบประมาณการเป็น ๑๐ ล้าน ฐานะทางการเงินเราก็อย่าแคร์ครับมีอะไรอีกไหมครับ เชิญท่านรองประธานสภาฯ ครับ

นายน้อย จ้อยถึง
รองประธานสภาเทศบาลฯ

เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผม
นายน้อย จ้อยถึง รองประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า ตั้งข้อสังเกตนะครับ เกี่ยวกับโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการของกองสาธารณสุข เรื่องข้อที่ ๓.๘ ครับ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากซอยสมาคมชานาถึงบ้าน นางสมคิด บุญชูช่วย ของชุมชนสุขโขทัยนคร ๑ โครงการนี้เป็นโครงการเก่า ทำไปแล้ว ไม่ทราบว่าจะทำใหม่อีก หรือไม่โครงการนี้ครับ อันนี้ก็ทำมาตั้งแต่สมัย มันมีอีกโครงการนึงนะครับของชุมชนสุขโขทัย นคร ๑ ข้อที่ ๓.๙ โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายทัศนวิทย์ เหล่ากิจรุ่งเรือง ถึงบ้านนางนพ แปลงวงศ์ โครงการนี้ทำเสร็จไปแล้วไม่ใช่หรือครับ เห็นเอามาใส่ไว้ครับ

/นายจำลอง.....

นายจำลอง วุ่นพ่วง
ประธานสภาเทศบาลฯ

ครับต่อไปเป็นเรื่องระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอใหม่ครับ ครั้งนี้ก็ไม่มีนะครับ มีท่านสมาชิกสภาจะเสนอเรื่องเสนอใหม่บ้างไหมครับ ขอเชิญนายปองเลิศ เถลิสมสิริโรจน์ ครับ

นายปองเลิศ เถลิสมสิริโรจน์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายปองเลิศ เถลิสมสิริโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า ในส่วนของเรื่องเสนอใหม่ก็จริง ๆ แล้วอย่างที่ท่านเลขานุการสภาได้ชี้แจงในเรื่องของโครงการนะครับ ที่ทางกรมศิลปากรต้องผ่านการอนุมัติจากเขาก่อน แต่เนื่องจากว่าสภาเราก็ต้องดำเนินการไป พอเวลาเราดำเนินการไปแล้วสุดท้ายหลาย ๆ โครงการก็ไปติดปัญหากับกรมศิลปากร ทำให้งบประมาณของเราสูญเสียแทนที่เราจะไปทำโครงการอื่น ๆ มันจะมีความเป็นไปได้สูงสุดเพราะฉะนั้นในเรื่องของเทศบาลตำบลเมืองเก่าเวลาจะทำของงบประมาณ อันนี้ผมอยากให้เร่งรัดให้ทางในส่วนของเทศบาลเร่งทำข้อมูลตรงนี้จัดส่งให้ทางกรมศิลปากรก่อนไหม หรือเราจะพิจารณาโครงการอะไรที่มัน ไม่เกี่ยวข้องถึงความในการตัดสินใจทางกรมศิลปากรเพราะว่าเวลาเราทำงานในส่วนของเทศบาลตำบลเมืองเก่ามันค่อนข้างอึดอัด แล้วเวลาเราตอบคำถามกับชาวบ้านหรือคนในชุมชนในฐานะที่เราเป็นตัวแทน บางครั้งเค้าเบื่อหน่ายกับการที่เราไปทำประชาคมทำไปแล้วเค้าก็ไม่ได้นะครับ จริงๆ แล้วทุกอย่างมันก็มีคำตอบอยู่ในตัวแต่ว่าคำตอบที่เราตอบมันก็จะทำให้เกิดสะท้อนกลับมาหาตัวเราเองเพราะเราเป็นฝ่ายบริหาร เป็นเทศบาลทำไม่ถึงแก้ปัญหาตรงนี้ได้ เพราะฉะนั้นก่อนที่จะทำโครงการอะไรก็ดียี่งจะมีผลในการอนุมัติลำบากหรือยาก ผมก็ว่าในการพิจารณาน่าจะเอาไว้ก่อนหรือส่งไปล่วงหน้าให้เขาพิจารณาดู ถ้าเกิดว่ามันผ่านก่อนมีหนังสือตอบกลับมาผมว่าจึงค่อยนำเข้าสู่สภาในงบประมาณปีต่อไปน่าจะดีกว่านะครับ เพราะนั้นผมเห็นแต่ละโครงการเงินไม่ใช่น้อย ๆ ซึ่งเราบางครั้งสภาเราผ่านไปแล้ว แต่ปรากฏว่าเราเอาแต่รอหนังสืออนุมัติจากกรมศิลปากร ก็จะทำให้ประชาชนเกิดความเบื่อหน่ายนะครับ ในสิ่งที่เขามีความต้องการอยากจะให้มันเกิด อยากจะให้เสร็จเพื่อความเรียบร้อยก็อันนี้ฝากไปยังในส่วนของเทศบาลนะครับ ฝากไปถึงท่านรองปลัดนะครับในฐานะที่เป็นพ่อบ้านในการดูแลตรงนี้นะครับ ก็ฝากไปถึงฝ่ายบริหารด้วยนะครับแล้วก็ในอนาคตถ้าเกิดว่าฝ่ายบริหารอนาคตข้างหน้าที่จะเข้ามาบริหารก็ฝากนำเรียนทางเทศบาลเอาไว้ด้วยในการที่จะบูรณาการร่วมกันจริงๆ แล้วหลายๆ ท่านที่อยู่ในอุทยานฯ ผมได้เรียนปรึกษาแล้วว่าที่จริงแล้วระเบียบก็มีไว้ปฏิบัติ เพียงแต่ว่าการพูดคุยกันการดำเนินงาน การคุยงานการบูรณาการร่วมกันเป็นสิ่งสำคัญ เพราะครั้งหนึ่งผมเคยเห็นเทศบาลเป็นเจ้าภาพในการที่เชิญหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาพูดคุยประจำเดือนอันนี้ผมเห็นเป็นโครงการที่ดี การที่เราทำงานอยู่ในพื้นที่เมืองเก่าถ้าเราคุยกันบ่อย ๆ มันจะเกิดความเข้าใจกันในบางครั้งในเรื่องของระเบียบกฎหมายบางตัวที่มันอะลุ่มอะร้ายกันได้ก็ขอให้คุยสรุปในที่ประชุมนะครับ ผมว่าเรื่องของการพูดคุยแบบนี้ะครับมันจะทำให้เราเข้าใจในเรื่องของกฎหมายแต่ละในภาคส่วนนะครับ บางครั้งพูดกันตามตรงบางท่านประชาชนถามก็ตอบไม่ได้ แต่ถ้าเรารู้องค์ความรู้พวกนี้แล้วเรื่องกฎหมายต่าง ๆ เรามาแชร์ด้วยกัน ผมว่ามันอาจจะทำให้เราเข้าใจเรื่องกฎหมายระเบียบของแต่ละภาคส่วนมากขึ้น อันไหนที่มันสามารถทำงานร่วมกันได้เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายและก็ถึงประโยชน์สูงสุดของ

/ประชาชน.....

ประชาชน ผมว่าอันนี้สมควรที่จะฝากเทศบาลนครรับเป็นเจ้าภาพอีกสักครั้งหนึ่ง
เชิญหน่วยงานพวกนี้มานั่งคุยกันไม่ว่าจะเป็นวัดกิติ ทางสำนักศิลปากรที่ ๖ ตำรวจ
ในเรื่องของการจราจรปัจจุบันนี้ ก็ยังแก้ไขปัญหามาไม่ได้บริเวณหน้าตลาด ทำยังไง
เราจะคุยกันบูรณาการร่วมกันให้ได้เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาดังนี้ ซึ่งเมืองเก่าเองผม
เชื่อว่าในอนาคตข้างหน้าในที่สุดเราคือแหล่งมรดกโลกนักท่องเที่ยวต้องมาเยอะ
แน่นอน แต่เราจะทำยังไงให้มันเกิดความสะอาดน่าศรีบ ความสะอาด ความ
ปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว เพราะฉะนั้นมันเป็นหน้าที่โดยตรงของทางเทศบาล
ตำบลเมืองเก่าที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับ เราจะต้องแก้ไขปัญหาดังนี้ให้
ก็ฝากในเรื่องของการที่จะบูรณาการร่วมกันในการทำงานระหว่างในหน่วยงาน
ภาครัฐกันเองก็ดีนะครับ จริง ๆ แล้วมันไม่ได้เพื่อใครนะครับก็เพื่อประโยชน์ของ
ชาวคนเมืองเก่าทุกคนนะครับ ขอขอบคุณครับ

นายจำลอง วุ่นพ่วง
ประธานสภาเทศบาลฯ

ครับตามที่ท่านสมาชิกปองเลิศได้พูดเรื่องที่ชี้แจงมานะครับ ก็ถูกต้องนะครับ
เมื่อก่อนผมก็ได้เคยคุยกับเลขาสนามนะครับ บอกผมว่าในการยื่นโครงการต่าง ๆ ไป
อุทยานฯ ผมก็ไม่ว่ายื่นโครงการอะไรไปบ้าง แต่ยื่นไปหลายโครงการเป็น ๑๐๐
แต่ก็ไม่มีการดำเนินการสักที แล้วก็ยากให้ไปติดตามไปพูดคุยกัน เทศบาลผู้บริหาร
ก็ลองคุยกับทางอุทยานฯ กับหน่วยงานต่างๆ ผมก็เคยพูดขึ้นมาแล้วว่าใครเสนอให้
ทำโครงการไปเสนออุทยานฯ ก่อนว่าจะทำได้หรือไม่ได้เพราะงบประมาณที่เราตั้ง
ไว้มันก็อย่างที่ท่านปองเลิศได้พูดนะครับที่ตั้งไปแล้วก็เสียงงบประมาณไปก็ไม่ได้
ทราบไม่ได้ทำอะไรกันเลยก็จะกินเงินจากทุกปีสำหรับโครงการครับ ก็ยังรออนุมัติ
รออุทยานฯ ตลอดเวลา อันนี้งบประมาณที่ตั้งไว้มันก็เลยตกไป มันไม่ได้ดำเนินการ
อะไรเลย เกือบทุกปีก็ต้องกินเงินเกือบทุกปี บางครั้งกินไว้ก็ไม่ได้ทำ ทำไม่ได้สักที
เป็นเพราะอะไร คือการจะยื่นโครงการขอจากอุทยานฯ เราก็สามารถดูได้จาก
แผนพัฒนา ๔ ปี หรือว่าการประชาคมตามชุมชนจะเอาอะไร เราก็ยื่นไปก่อนก็จะ
ดีนะครับ ยื่นไว้ก่อนอันไหนพลาดมากก็จะได้มาตั้งงบประมาณกัน คือการตั้ง
งบประมาณ ปี ๖๓ ผมก็อยากเรียนกับท่านสมาชิกท่านใดที่จัดทำโครงการใน
ชุมชนเสนอไปแจ้งที่กองช่างให้เขาไปคำนวณราคาว่าโครงการนี้เท่าไรทำได้หรือ
ไม่ได้ ให้ทำใหม่ ตอนนี้ให้รีบทำไปเลยไปเสนอกับกองช่าง กองช่างจะได้พิจารณา
เวลาเราตั้งเทศบัญญัติจะได้ง่าย ตั้งอนุมัติคนละแสนสองแสนให้รีบดำเนินการด้วย
นะครับ เวลาเราตั้งงบประมาณมันจะได้ง่ายขึ้น ไม่ต้องเถียงกันภายหลัง ก็อยากให้
สมาชิกทุกท่านพิจารณา เพื่อที่จะได้เสนอไปกับทางอุทยานฯ ว่าจะได้หรือไม่ได้
ก็ฝากไว้แค่นี้ครับ เชิญท่านรองบุรี เกื้อหนุน รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่าครับ

นายรองบุรี เกื้อหนุน
รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมรองนายกเทศมนตรีนายบุรี เกื้อหนุน
ขอใช้ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอใหม่ เพื่อเป็นการปรึกษาหารือกับพี่น้องสมาชิก
ผู้ทรงเกียรติทุกท่านพร้อมด้วยพี่น้องข้าราชการทุกคนที่อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้
ก็สืบเนื่องจากว่ารายละเอียดระเบียบวาระที่ ๓ ที่ท่านเลขานุการสภาได้เสนอเรื่องเพื่อ
ทราบให้กับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านได้รับทราบแล้ว เราจะเห็นว่าขณะนี้ประชุม
เทศบาลตำบลเมืองเก่าของเรานั้นจะต้องเกิดเหตุซึ่งเราได้รับทราบมาอย่างดีว่าจะต้องมี
กระแสไฟฟ้าดับและจะดับจริง ๆ ภายในเดือนกันยายนนี้ เพราะว่าจากการประชุมที่

/ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค.....

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั้นมันเป็นมติที่แน่นอนแล้วเป็นระเบียบที่แน่นอนแล้วโดยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนะครับ กำชับมาที่การไฟฟ้าฝ่ายภูมิภาคให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จงานลอยกระทงเพราะใช้เวลาเนิ่นนานแล้ว ดังนั้นนะครับผมจึงคิดว่าในโอกาสคราวนี้ผมจึงอยากจะขอหารือในที่ประชุมแห่งนี้ เพื่อเสนอใหม่เป็นเรื่องระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอใหม่คืออยากจะให้ทุกท่านโดยเฉพาะท่านรองปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่าที่ดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลหรือรักษาการปลัดเทศบาลและเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณด้วยให้ทำเอกสารการใช้จ่ายเงินสะสมทั้งหมดที่เราจะสามารถใช้ได้ในปี ๒๕๖๒ นะครับ เพราะว่าเราอยากจะทราบว่าตอนนี้ กระผมเองก็ได้สั่งการให้กองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วว่าที่ทราบมาเห็นรายงานอย่างชัดเจนนะครับว่า เราจะต้องใช้กระแสไฟโดยเฉพาะโคมไฟเกือบ ๆ ๒๐๐ ดวงแล้วเสาราก็ไม่มีนะครับ เราจะต้องตั้งเสาขึ้นมาใหม่ด้วยพร้อมทั้งโคมไฟทั้งหมดด้วย เราอยากจะหารือในที่ประชุมแห่งนี้ว่าเสาไฟที่เราจะตั้งใหม่จะเอาแบบกรมทางหลวงคือเราเห็นอยู่ในที่ถนนจรดวิถีถ่องเสาเหล็ก แต่ที่นี้ไม่ทราบว่าเสาเหล็กทางอุทยานฯ เขาจะเห็นด้วยหรือไม่ เราอาจจะต้องใช้เสาแบบที่เราปรับภูมิทัศน์ เพราะฉะนั้นนะครับก็อยากจะหารือพี่น้องสมาชิกผ่านในที่ประชุมแห่งนี้ว่าเราจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว เพราะว่าปีนี้ยังงไฟก็ดับแน่นอนนะครับ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ว่าท่านสมาชิกสภาแห่งนี้ได้แนะนำเกี่ยวกับคุณปองเลิศ ขอเอ่ยนามนะครับว่าอยากจะให้พวกเราได้มีการประชุมหารือร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์ , วัดตระพังทองและก็ได้สำรวจซึ่งเราได้เคยทำมาครั้งหนึ่งแล้ว แต่เนื่องจากว่ากฎหมายในเขตเทศบาลของเรามันไปได้ยากเหลือเกินนะครับ เคยปรึกษากันมา ๓ ครั้ง ๓ เดือนล่ะอย่างที่เราทำไปจะสังเกตดูได้ว่าเรื่องสภาของเทศบาลตำบลเมืองเก่าพิจารณาโครงการต่างๆ ตามประชาคมที่พี่น้องประชคมมีความต้องการ ๑๒ ชุมชน เมื่อนำเข้าสู่สภาเทศบาล พวกเราพิจารณากันชัดเจนผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบแล้ว ถ้าเราเสนอขอใช้พื้นที่ปรากฏว่าทางอุทยานฯ ให้บ้างไม่ให้บ้างก็เป็นปัญหาที่เราทราบกัน นี่แหละครับมีครั้งหนึ่งนะครับท่านรองปลัดนะครับ สมัยท่านปลัดวสมล เทียมถนอม และท่านรองปลัดเสนอว่า ให้เราส่งแผนทั้งหมดเป็นร้อย โครงการให้เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการของอุทยานประวัติศาสตร์ปรากฏว่าเขาตอบกลับมาว่าให้เราทำ ปร.๔ , ปร.๕ ไปทั้งหมด คิดดูเถอะครับโครงการที่ พี่น้องประชาชนขอมา ๔-๕ ร้อยโครงการ ให้เราทำ ปร.๔ , ปร.๕ ช่างเท่าไรก็ไม่พอทำนะครับ นี่คือสาเหตุนะครับ พี่น้องที่เคารพ เพราะฉะนั้นคราวนี้เรามีปัญหาอย่างชัดเจนแล้วนะครับ ปัญหาชัดเจนคือเรื่องไฟลงดินนี่แหละครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้พวกเราที่มากันตรงนี้ในวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอใหม่เดียวทางเลขานุการหรือทางเจ้าหน้าที่งบประมาณของเรา จะได้ทำตัวงบประมาณให้กับท่าน เราอาจจะต้องมีการประชุมก่อนสมัยการประชุมอีกครั้งหนึ่ง เพื่อที่จะดำเนินการขอการประชุมวิสามัญต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับ เพราะว่าต้องเร่งละครับขออนุญาตหารือเท่านี้

นายจำลอง วุ่นพ่วง
ประธานสภาเทศบาลฯ

ครับตามที่ท่านรองบุรีท่านได้ชี้แจงเรื่องไฟฟ้าลงดิน คือว่าเสาไฟเป็นเสาเหล็กอุทยานฯ จะให้หรือไม่ให้ก็ต้องไปคุยกับอุทยานฯ กันดูก่อนนะครับ ถ้าเกิดเขาไม่ให้ขึ้นมา แล้วจะเป็นแบบเสาปติมากรรมแบบปรับปรุงภูมิทัศน์จะเท่าไร ทำได้ไหมครับ เชิญท่านเลขานุการสภาครับ

/นายพีรพงษ์.....

นายพิรพงษ์ พัฒนโชครุ่งเรือง
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
จริง ๆ แล้วรูปแบบในการที่เรานำเสนอให้ทางการไฟฟ้าเขาทราบนะครับ ซึ่งการ
ไฟฟ้าเขาก็ตกลง แต่ว่าอย่างที่ท่านรองนายกพูดนี้แหละว่ามันค่าใช้จ่ายมันอาจจะ
แพง แต่ที่นี้ในรูปแบบหนึ่งที่ผมเสนอเข้าไปก็คือถนนตั้งแต่หน้าศูนย์เด็กเล็กยาวไป
ถึงโนน ตรงนี้เมื่อก่อนผมก็มองข้ามกันไปว่า เมื่อก่อนมันเคยมีตลาดถนนคนเดิน
ผมก็ตั้งแปลนเสนอในที่ประชุมไว้ว่าตรงนี้ทางเราอาจจะตั้งเสาปติมากรรมเหมือนที่
หน้า รพสต. ไม่ใช่เสาสูงที่หน้าตลาดนี่นะครับ เอาต่ำๆ อย่างนี้แหละครับสวยๆ
ให้เหมือนถนนอีกสะ คือให้มันยาวไปตลอดตรงนี้ ในกรณีถ้ามีวิสาหกิจชุมชนมีการ
จัดอะไรถนนเส้นนี้มันสามารถที่จะรองรับความสวยงาม รองรับการจราจรหรือ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้าไปจัดกิจกรรมถ้ามีหน่วยงานที่เราสามารถประสานกับ
อพท. ททท. หรือกรมพัฒนาชุมชนมาส่งเสริมรายได้เอาถนนเส้นนี้ให้เป็นหลัก โดย
ที่ว่าที่ผ่านมานี้ไม่จำเป็นที่จะต้อง ที่ผ่านมาก็ของเรามันไปติดบล็อกที่ว่าเวลาเกิด
เหตุที่จะทำเรื่องกิจกรรมของชุมชนมันดันไปติดเรื่องศิลปวัฒนธรรม พออย่าง
ถนนสังคโลกพอเวลาผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำอะไรมันไปบล็อกสเปคว่าคนเข้าร่วม
จะต้องแต่งชุดไทยชายของอะไรอย่างนี้มันก็ขายข้าวขาหมู แล้วมันก็ขายไม่ได้
แต่ขนาดที่ว่าถนนเส้นนี้ที่ผมมีความคิดว่า ที่ผมเสนอเขาไปถนนเส้นนี้ ผมจะทำให้
มันเหมือนถนนวิเวลาย ถนนคนเดินของเชียงใหม่คือมันมีทุกอย่างทั้งของเก่า
เสื้อไหม่ สีน้า ขนมนมเนยคือทุกอย่างเลย ซึ่งตอนนี้ ชกส. ก็เริ่มทำแล้ว เมื่อก่อน
ชกส. ข้างอำเภอ เขาทำเฉพาะพีซผักของกลุ่มเกษตรกรเอาไปขาย ตั้งแต่อาทิตย์
ที่แล้ว ท่านไปดูตั้งแต่ ชกส. ถึงริมน้ำเลย ขายทุกอย่างครับเสื้อผ้า ขนมนมเนย
ของใช้เครื่องไม้เครื่องมือเต็มไปหมดเลย คนเดินเต็มเลย เพราะมันมีของ
หลากหลายให้คนเลือก แต่อย่างนี้ที่ผ่านมารถนสังคโลกก็ได้ขายเฉพาะเครื่องปั้น
เครื่องของกิน ซึ่งอันนี้มันจำเจมันไม่สามารถมาดึงดูดกลุ่มแม่ค้าประเภทอื่นก็เข้าไป
ไม่ได้ อันนี้ความคิดผมนะครับ ว่าถ้าตรงนี้เสาไฟที่เราจะทำตั้งแต่วัดสระศักดิ์ยาวมา
จนถึงโค้งล้อมตาเพชรซึ่งเป็นเสาไฟปติมากรรมต่ำๆ เหมือนที่หน้า รพสต. หน้า
โรงแรมศรีวิชัย อย่างนั้นแหละสวยงามแต่เราตั้งถี่หน่อย คือไฟมันไม่ค่อยสว่าง
แต่พอไฟหลายๆ ต้น มันก็จะสว่างให้มันดูดี ผมก็เลยเสนอในที่ประชุม
ตอนนั้น ซึ่งการไฟฟ้าก็รับทราบว่าถนนเส้นนี้ ถ้ามันเกิดขึ้นมันก็สวยเพียงแต่ว่า
เดือนมิถุนายนที่จะถึงที่ผมมาเรียนท่านทราบ เดี่ยวผมจะประสานเขาว่าเขาขอ
ทางเราอย่างเดียวนะครับ ว่าเราจะพร้อมเมื่อไหร่ให้เค้ามาแล้วเราจะกำหนดจุดกัน
ผมก็จะมาเรียนท่านสมาชิกทุกคนให้เข้าไปร่วมด้วยนะครับ ไปร่วมไปช่วยกันชี้จุด
เพราะเสร็จแล้วกันยายนลำดับตอนนี้ท่านจะรู้ข้อมูลตอนนี้เราพูดไม่ได้ เพียงแต่ว่า
เรารู้แนวทางเขาเป็นอย่างนี้ แต่วันนั้นเค้ากำหนดจุดว่ามีเตอร์จะต้องอยู่ตรงไหน
ขนาดมิเตอร์จะต้องเพิ่มกี่แอมป์ตามขนาดของเขา มันอยู่ตรงไหนชุมชนไหน
พอท่านรู้ท่านก็ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทราบได้ พอเขาตัดและเราก็ต้องมีแผน
รองรับ ถ้าเขาตัดการไฟฟ้าเขาอาจช่วยเรานะครับ เขาพูดว่าเขาไม่ได้ทิ้งให้เรา
ดำเนินการ เพียงแต่ว่าในช่วงนี้ไฟโคมที่เป็นโครงเหล็กของเรา ถ้ามันไม่มีสายเขา
อาจจะจิ้มไฟให้เราไปก่อน ช่วยเราก่อนไม่ให้มันดับไปหมดทีเดียว เพียงแต่ว่าพอ
เสร็จวันนั้นขบวนการก็จบแล้วเพราะเรามีงบประมาณแล้วเราก็ดำเนินการของเรา

/ตรงนี้.....

ตรงนี้เขาก็เข้าใจเพราะว่าอยู่ ๆ ขบวนการของเขาสื่อสารจบแล้วมาทิ้งให้เรา มันก็ลำบาก ผมก็เสนอว่ามันใช้บะเยอะมันก็ผมจะให้ทางกองช่างแบ่งเป็นเฟสเลยดีกว่า ว่าถ้าเฟส ๑ จะใช้เงินเท่าไรและเป็นบริเวณที่ครอบคลุมโซนไหนและพวกท่านก็ต้องมามีตลกผลึกความคิดกันว่าท่านจะเอาโซนไหนเป็นสำคัญก่อน หน้าตลาดที่มีหน่วยงานราชการ มีวัด มีชุมชน มีร้านค้ามีอะไรอย่างนี้ก็เอาบล็อกนี้ก่อนเป็นเงินเท่าไร ตรงนี้ก็ไม่ใช่ประเด็น แต่จริงๆ แล้วหน้าตลาดพอมันตัดเสามันก็จะมีไฟเรา ไฟเรานี้ก็ต้องต่อของเราอีกไฟที่เสาสูง ๆ เราก็ต้องจิ้มเข้าไปอยู่ในตู้ของเขา อีกตรงนี้ก็เหมือนกัน ส่วนที่ว่าวันนั้นผมก็ถามในที่ประชุมแล้วว่าเวลาเขาถอนเสาไฟเขาคืนสภาพให้ไหม เขาบอกว่า เขาคืนให้หมด เดี่ยวเขาจะทำให้เรียบร้อย ซึ่งตรงนั้นเราไม่ต้องกังวลอยู่แล้วว่าเราจะต้องไปรับผิดชอบอะไร เพียงแต่ว่าขบวนการของเขาจบแล้ว จะเหลือแต่ของเรา ของเราก็คือรอบนอกที่น้ำมันก็ต้องเกี่ยวพันกับความปลอดภัยในทรัพย์สินส่วนบุคคล แล้วถ้ามันมีหมดหมด ถ้ามันดับหมดที่นี้เราต้องทำอันไปถึงบ้าน สท.แอดนั่นแหละ พอมันตัดแต่ไว้ในเขตตรงนี้ก็จบขบวนการในกำแพงนี้ก็จบ แต่รอบนอกก็ค่อยว่ากันเฟสหลังแต่เรามีกำแพงเมืองเรา เดี่ยวตรงนี้ทางกองช่างประมาณการได้เสร็จแล้ววันที่ อาจจะเป็นหลังวันเฉลิมพระชนพรรษาดีกว่านะครับ ผมจะประสานการไฟฟ้าและแจ้งให้พวกท่านทราบ แล้วเราออกพร้อมกันเลยจะได้ไม่ต้องมาถกเถียงกันนั่งรถตู้ไปเลยนั่งรถตุ๊กตุ๊กไปเลยรถยนต์กองคลังอีกนั่งครบเลย ๑๒ คน รถตู้คันเฟสคนเจ้าหน้าที่ผมก็ไปรถหลวงนี้แหละไปกับเขาพร้อมกันทีเดียวซู้ด ๆ เอาให้มันครบเลยเขาก็ต้องการให้ไวด้วยเขาก็อยากให้อจบ เพราะว่าตอนนี้เขาก็โดนเร่งรัดมากคือเร่งรัดนี้ไม่ใช่ใครเร่งรัดนะ ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเร่งรัด แล้วก็เขาก็มาบล็อกที่ผู้ว่าราชการจังหวัด เขาแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานทุกจังหวัด ถ้าจังหวัดไหนล่าช้าจะต้องรายงานแล้วมีปัญหาอะไรจะต้องรายงาน ที่นี้ถ้าเกิดทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านถามว่า ถ้ากรณีมันล่าช้าให้ตีตรงกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยหน่วยงานไหนที่มันไม่ทำ เขาจะแจ้งให้ แต่ถามว่าพอมันจบขบวนการตรงนี้ภาพลักษณ์ของเมืองเก่าสวยไหม สวยมากนะครับ เพียงแต่ว่าเรามาปรับปรุงในเขตหน้าทางเรื่องการวางของบนฟุตบาททางเท้า เรื่องการจัดระเบียบบนนั้นต้องเอาให้เคร่งครัด ที่นี้ก็จะขอนำเรียนท่านอีกทีนะครับว่า เดือนนี้พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคมจะ๑๕ สิงหาคมอีกแล้วนะครับ ผมก็อยากจะนำเรียนพวกท่านช่วย เดี่ยวกองช่างคาดการณ์ว่าโครงการที่ไปสำรวจนี้จะเสร็จภายในอาทิตย์ไหน ที่อยู่ประชุมประชาคมมาจะให้ทางสมาชิกเขากำหนดทำเทศบัญญัติ น่าจะเป็นอาทิตย์หน้านี้แหละครับ ผมอาทิตย์หน้านี้คงเสร็จแหละครับ ถ้าอย่างนั้นหลังต้นเดือนเอาข้อมูลให้พวกท่านมากำหนดโครงการนะครับ เพราะว่าเราจะได้ทำเตรียมทำบัญญัติรองรับไว้ก่อน ก่อนที่จะ ๑๕ สิงหาคมครับ และเวลาแก้ไขงบประมาณเดี๋ยวจะให้กองคลังนะครับ อย่างที่ผมบอกนะครับเดี๋ยวจะให้ทางกองคลังรายงานสถานะการเงิน การคลังให้ท่านทราบทุกเดือนนะครับ เดือนนี้เงินตัวไหนโอนเข้ามาเงินตัวไหนได้รับการอุดหนุนเข้ามาคือจะให้ท่านได้รับทราบหมดเลยนะครับ และก็จริง ๆ แล้วเงินก้อนสุดท้ายนี้มันจากช่วงกันยายนทุกปีประมาณ ๒๐ ไม่เกิน ๒๕ ที่นี้ถ้าผมจะให้ทางกองคลังประสานอยู่รับทราบโดยตัวข้อมูลทางข่าวสาร ว่าถ้าเกิดมีเงินตัวไหนคาดการณ์เราต้องคาดการณ์ไว้ก่อนเราไม่ได้บอกถือสเปคว่าเงินจะต้องเข้า

/สองล้านห้า.....

สองล้านห้า สามล้านห้า เราคาดการณ์ว่ามันจะมีเงินเท่านี้ พวกท่านจะต้องทำงาน อยู่ในวงเงินเท่านี้ แต่ถ้าเกิดว่าถ้ามีเงินเกินมาก็ถือว่ามันมีความโชคดี อันนี้ก็คือเงิน ตกเป็นสะสมนี้จะตั้งโครงการใหม่ก็ได้เพื่อกันเงินต่อไปก็ได้ นะครับ ขอขอบคุณ

นายจำลอง วุ่นพ่วง
ประธานสภาเทศบาลฯ

เชิญท่านจรัส แม้นเหมือนศรี

นายจรัส แม้นเหมือน
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ
ผมนายจรัส แม้นเหมือน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า นะครับ คือเมื่อกี้
ขออนุญาตเอ่ยนามคุณปองเลิศ เฉลิมสิริโรจน์ เสนอในที่ประชุมว่า เราควรเชิญ
ส่วนราชการ นะครับ มาคุยกัน นะครับ ผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง แล้วก็ถ้าหากว่ามีส่วน
ราชการทางกรมศิลปากรมาร่วมประชุมด้วย นะครับ ผมมีข้อวิตกนิดนึงขอปรึกษา
นิดนึง ขอเสนอในที่ประชุมว่า ตอนที่เราทำประชาคมว่า ในชุมชนนั้น ท่านผู้อำนวยการ
ประวัติศาสตร์สุโขทัยนั้นได้ไปร่วมประชาคมกับเราทุกครั้ง แล้วก็ท่านผู้อำนวยการได้
เปรยในที่ประชุมว่าการสร้างบ้าน นะครับ ในเขตกำแพงเมือง นะครับ ซึ่งถึงแม้คน
ที่ไม่มีเลขบ้าน มีที่อยู่ไม่มีเลขบ้านไม่สามารถที่จะปลูกสร้างบ้านได้ นะครับ ซึ่งเรา
ทราบกันทั่วไป นะครับ ที่นี้ในกรณีอย่างนี้ นะครับ ในฐานะที่เราเป็นตัวแทนของ
ชาวบ้าน นะครับ ถ้าหากว่ามีการประชุมของส่วนราชการทางนี้ ผมฝากที่ประชุมว่า
ควรนำเรื่องนี้ นะครับ เสนอในที่ประชุมให้ได้รับทราบด้วย เพราะว่า เป็นความ
เดือดร้อนของชาวบ้าน ที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่ นะครับ เพราะว่า พื้นที่ในกำแพง
เมืองเป็นพื้นที่สีแดงที่เราทราบกัน นะครับ ที่นี้ในเรื่องการขออนุญาตสร้างบ้านนั้น ก็
ค่อนข้างจะมีปัญหาอย่างที่เราทราบกันที่ต้องผ่านเทศบาล ต้องผ่านกรมศิลปากร
 นะครับ แล้วก็ผ่านจังหวัด แล้วก็ไปถึงอธิบดี นะครับ ซึ่งใช้เวลาค่อนข้างจะยาว
 นานอยู่ นะครับ มีท่านหนึ่ง นะครับ เสนอแบบผ่านกรมศิลปากรจากเทศบาลแล้วไป
ถึงกรมศิลปากรเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ ณ เวลานี้ยังไม่ผ่านในที่จังหวัดเลย นะครับ
หลายเดือนอยู่ นะครับ แล้วก็จากจังหวัดไปถึงอธิบดีอีกหลายเดือน นะครับ คิดว่า
น่าจะเป็นปีกว่าจะได้รับอนุญาตมานะครับ กรณีที่คนสร้างบ้านคงจะเป็นเรื่องวิตก
กังวลว่าเมื่อไหร่จะได้แบบอะไรต่าง ๆ นี้ เราเป็นไปได้ไหมครับว่าเรื่องต่าง ๆ ที่ทาง
เทศบาลเราเสนอไปทำเทศบัญญัติอะไรก็ตามที่ เมื่อผ่านตรงนี้แล้วเราไปปรึกษากับ
หน้าห้องอธิบดีเบื้องต้นเลยได้ไหมครับ เพราะว่าถ้าหากเป็นไปได้เสนอถึงตรงนั้นแล้ว
เรื่องจะไปจนถึงอธิบดี นะครับ เพราะว่าบางที่เอกสารมากมายและค่อนข้างจะช้า
ถ้าหากว่าเราไปตรงปลายทาง คือต้นทางไม่มีปัญหานะครับ ทั้งอุทยานฯ ทั้งจังหวัด
จะผ่านทุกเรื่อง นะครับ แต่ว่าจะไปอยู่ตรงไหน ถ้าหากว่าเราไปได้ปรึกษาทางไหน
ด้วยน่าจะไวขึ้น นะครับ อันไหนได้ไม่ได้ ประสพการณ์ในฐานะที่ผมเคยเป็นคน
กรมศิลปากร นะครับ เคยขออนุญาตสร้างบ้าน นะครับ เรื่องนี้ต้องอยู่หลายเดือน
ต้องไปตามที่กองที่หน้าห้องอธิบดีอะไรต่าง ๆ แล้วก็ไวขึ้น นะครับ อันนี้ก็ฝาก
ที่ประชุมได้รับทราบด้วย ขอขอบคุณครับ

/นายจำลอง.....

นายจำลอง วุ่นพ่วง
ประธานสภาเทศบาลฯ

ครับอย่างที่ท่านจำรัสได้ชี้แจงนะครับ ก็อย่างนี้นะครับ ท่านคุ้นเคยกับท่านอธิบดี ท่านก็น่าจะไปเสนอบ้าง จริงไหมครับ แล้วเราก็เอาตัวแทนไปด้วย เอาทุกหน่วยงาน ไปถาม ไปดูว่ามันจะดำเนินการได้หรือไม่ได้อย่างไรนะครับ ต่อไปก็เป็นเรื่องระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ เลยนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเชิญครับ เชิญนายบวบ กุลอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล

นายบวบ กุลอินทร์
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกทุกท่านนะครับ กระผม นายบวบ กุลอินทร์ ในวาระอื่นๆ นะครับ เป็นเรื่องโครงการต่างๆ นะครับ ซึ่งผมก็ คำนึงมานานนะครับ ในพื้นที่ ๆ เราขออนุญาตไปแล้ว เขาก็ก่อนุญาตให้เราทำแต่พอ เราจะทำอีก ก็ต้องไปขออีก ยกตัวอย่างเช่น ห้องน้ำที่ป้องกันฯ พื้นที่ป้องกันฯ ก่อนที่เราจะสร้าง เราก็ก่อนอนุญาตเขา เขาให้ เมื่อเราทำในพื้นที่ที่เราที่เขาให้ กับต้องขอใหม่ อำนาจของเทศบาลเราไม่ตัดสินใจในพื้นที่ที่เขาอนุญาตให้เรา ได้แล้วหรือ เราก็ก่อนอนุญาตหนึ่งที่มีศักยภาพ เป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีการกระจายอำนาจตามกฎหมาย ในพื้นที่ใหม่ที่เรายังไม่ได้ขอ แต่เราขอไปแล้ว กับทำในพื้นที่ตัวเองกับต้องขออีก ตรงนี้ถ้าหากว่าเราได้ไปพูดไปคุยกับทาง ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือส่วนที่ดูแลในด้านการปกครองส่วนท้องถิ่นน่าจะปรึกษา เขาได้นะครับ แม้แต่ตรงนี้นถนนตรงหน้าเทศบาลเราก่อนที่จะทำอาคารเทศบาลตรง นี้ เราขอเขาหมดแล้ว เขาก็ให้อยู่แล้ว แต่พอจะมาทำปรับปรุงไหล่ทางถนนซึ่งมัน ไปติดกับถนนจรดวิถีถ่อง ซึ่งเขาก็มอบให้เรา เราต้องไปขอเขาอีก ผมก็ถึง ว่า อำนาจเราไม่มีเลยหรือครับ จะต้องให้อธิบดีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่รู้ แต่ว่าถ้าเขา ไม่เห็นด้วยไม่ให้เราทำเลยเราไม่มีอำนาจทาง เราต้องไปขึ้นตรงกับกรมศิลปากร หรือเราขึ้นกับปกครองกันแน่นะครับ ก็เลยงงในพื้นที่เรา แต่ถ้าพื้นที่ที่เดิมยังใหม่ ตามกระบวนการกฎหมายของศิลปากร พื้นที่ที่ปลูกใหม่แจ้งขอใหม่เขาจะต้องมา ดูก่อนว่าพื้นที่ตรงนั้นไปติดตัวโบราณสถานหรือไม่หรือตรงนั้นขุดสำรวจเจอ โบราณสถานใต้ดินชัดเจนแล้วรีเปลา เขาก็จะมาดู พอเขามาดูแล้ว เห็นว่าไม่ติด อะไร เขาก็ก่อนอนุญาต ก็ปลูกสร้างบ้านได้ เพราะฉะนั้นเวลาเราปลูกสร้างบ้านได้ เราจะขุดหลุมตรงไหนๆ ก็จะเป็นเรื่องของเราแล้ว จะทำห้องน้ำ ขุดรั้วขุดอะไร ก็เป็นเรื่องของเรา จะต้องไปขออะไรอีกละครับ ยกตัวอย่างนะครับ เราจะปลูก ต้นไม้ เราก็ก่อนปลูกในพื้นที่เรา แต่เราต้องขอทุกเรื่องผมก็ถึงเหมือนกันนะครับ ทั้งๆที่พื้นที่นั้นเขาอนุญาตไปแล้ว ยกตัวอย่างเช่นอีกที่หนึ่งนะเช่นสนามฟุตบอล ที่รามเล็ก เขาอนุญาตให้เราทำฟุตบอลแล้ว กระบวนการทำสนามฟุตบอลมันต้องมี องค์ประกอบอะไร มันต้องมีอยู่แล้ว ตาข่าย ต้องมีอยู่แล้วในองค์ประกอบมัน ไฟสว่างก็มีองค์ประกอบในการทำสนามกีฬา แต่กับทำเรื่องขอใหม่เขาก็ไม่อนุญาต อีก ทั้งๆที่ให้ใช้พื้นที่กีฬามันไม่มีตรงนี้มันจะทำได้ยังไง เขาไม่อนุญาตเพราะเราไป มองว่าต้องขอเขาทุกเรื่องหรือเปล่า อันนี้ก็อยากจะปรึกษาไว้ว่าอยากให้ท่านได้ นำเสนอว่าทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปรึกษา ถ้าใครมีเวลาหรือมีประชุมร่วมกับ เขา นำเสนอเรื่องนี้สักหน่อยว่า เป็นพื้นที่เขาอนุญาตไปแล้ว การจะทำใหม่ขึ้นมา ต้องขออนุญาตอีกหรือ อย่างห้องน้ำที่ป้องกันฯ ในพื้นที่ต้องไปขอเขาอีก ทั้งๆ ที่เราเป็นผู้เขียนแบบเองไม่ต้องไปให้เขาเขียนก็ได้ ชาวบ้านอาจจะให้กรมศิลปากร เขียนหรือทางเทศบาลเขียนได้ เข้าไปชี้เป้าไปดูว่ามันได้รีเปลาตามกระบวนการ

/อันนี้ผมก็เข้าใจ.....

อันนี้ผมก็เข้าใจมานานnn อยากรจะเรียนท่านประธานฯ บอกทางฝ่ายผู้บริหารนะครับว่า เราควรจะปรึกษาหารืออย่างที่คุณบงเลิคนะครับ ว่าเราต้องพูดคุยกันกฎหมาย บางตัว ซึ่งบางอย่างเราไม่จำเป็นต้องขอเขาก็ได้ เพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่ที่ขอไว้แล้ว จะขอซ้ำทำไม่ลักษณะอย่างนี้ครับ ขอขอบคุณครับ

นายจำลอง วุ่นพ่วง
ประธานสภาเทศบาลฯ

ครับเชิญท่านเลขานุการสภาฯครับ

นายพีรพงษ์ พัฒนโชครุ่งเรือง
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกทุกท่านนะครับ ขออนุญาตแจ้งคร่าว ๆ อย่างนี้นะครับ สมัยที่นายกฯ ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ สมัยท่านสุทัศน์ เหมลักษณะไฟโรจน์ ที่ขอใช้พื้นที่ของกรมธนารักษ์สร้างอาคารหลังนี้ พอสร้างเสร็จเราขอพื้นที่เขาก็ไว้ก็แล้วแต่ พอเวลานั้นมีการสร้างวิทยุในห้องวิทยุเราายังต้องรายงานเขาเลย แต่เผอิญว่าทางธนารักษ์เขาไม่มี Feat back กลับมาว่าไม่ให้สร้างไม่ให้ทำอะไร เขาเพียงแต่ว่าพื้นที่ที่เป็นของธนารักษ์ วันนั้นวัตถุประสงค์ที่คุณขอใช้คุณบอกขอใช้สำนักงานอาคาร ๑ หลัง แต่พอปีต่อมา ดันมีอาคารผุดมาหลังที่ ๒ มีการใช้ประโยชน์ขึ้นมา โรงจอดรถเราก็รายงานเขาจนครบ เราก็แจ้งเขาสถานีวิทยุชุมชนเราก็แจ้งเขาเรือนไทยเราก็แจ้งเขา ซึ่งกรมธนารักษ์เขาก็ตอบกลับมาว่า เขาอนุญาต เพียงแต่ว่าวันนั้นวัตถุประสงค์คุณขออะไร ตอนนี้มีทรัพย์สินขึ้นมา ก็ต้องแจ้งเขา แต่วันนี้ก็เหมือนกันอย่างของป้องกันฯ เราขออนุญาตเขาใช้พื้นที่เขาอนุญาต พอสร้างเสร็จ แต่พอเราบอกว่าวันนี้ เราจะมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมาอีก ๑ อย่าง ซึ่งได้รับงบประมาณจัดสรรจากกระทรวง แต่พอเขาอ้างว่า เขาก็ไม่ได้ขีดแต่ว่าท่านอธิบดีไม่ลงนาม แต่ก็อ้างว่าถ้าหากคุณชุดไปแล้วคุณเจอโบราณวัตถุคุณต้องแจ้งกรมศิลปากรนะ แต่ทางกรมธนารักษ์บอกว่า ถ้าคุณชุดฐานรากต่อม่อไปเจอโบราณวัตถุ กรมธนารักษ์เขาไม่ได้บอกอะไร ถ้าคุณอยากสร้างก็สร้างไป แต่ว่าคุณก็แสดงเจตจำนงว่ามีอาคารหลังที่ ๑ หลังที่ ๒ ไปอยู่ในที่ของกรมธนารักษ์ตรงนี้แล้วที่ขออนุญาตใช้ครั้งแรกแล้ว

นายรองบุรี เกื้อหนุน
รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

ขออนุญาตครับท่านประธานฯครับ

นายจำลอง วุ่นพ่วง
ประธานสภาเทศบาลฯ

ครับเชิญท่านรองบุรีฯครับ

นายบุรี เกื้อหนุน
รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

กระผมขออนุญาตครับท่านประธานฯครับ ผมคนหนึ่งที่ได้รับความสะดวกร้อนจากอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ผมขอให้จดในรายงานการประชุมเลยนะครับ ผมขอเรียนผ่านท่านประธานสภาฯ ไปถึงท่านสมาชิกซึ่งกำลังตั้งคำถาม ในกรณีเรื่องการอนุญาตขอใช้พื้นที่ ประเด็น เราขออนุญาตไปแล้ว ทำไมต้องขออนุญาตอีกเพิ่มเติม ผมจะขอเล่าประสบการณ์ ในฐานะผมเป็นคนหนึ่งที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องนี้ บ้านเลขที่ ๓๙๒/๒ ตำบลเมืองเก่า ของนายบุรี เกื้อหนุน ซึ่งเป็นเจ้าบ้าน มีผู้อยู่อาศัยกันจำนวน ๒ คน สมัยนั้นนะครับ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๔

/อุทยานประวัติศาสตร์.....

อุทยานประวัติศาสตร์ โดยกรมศิลปากร ซึ่งสมัยนั้นใช้คำว่าอุทยานฯ แต่มีแค่หัวหน้าอุทยานฯ คือท่านนิคม มุสิกคามะ ดำเนินการรื้อถอนบ้าน เรียกว่าต้นตะโกงามทั้งหมดจำนวน ๕๕ หลัง ผมเป็นหนึ่งในบ้านที่จะต้องมีการรื้อถอนและเข้าไปอยู่ในการจัดระเบียบของอุทยานประวัติศาสตร์ ซึ่งเราเป็นผู้ที่อยู่อาศัยตามมรดกตกทอดจากปู่ย่าตายายตั้งแต่ผมยังไม่เกิด ผมจะเล่าประสบการณ์ให้ทุกท่านได้ฟังว่าทำไมเราต้องขอซ้ำขอซาก ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ลูกสาวผมมีสามี มีเงินที่พอจะสร้างบ้านได้ ผมจึงสร้างบ้านโดยสร้างบ้านลูกสาวตรงหลังบริเวณบ้านเลขที่ ๓๙๒/๒ ปรากฏว่าอุทยานฯ มาเบรคไม่ให้ผมสร้าง ในระหว่างที่ผมสร้างอยู่นะครับ จนกระทั่งผมเถียงเกือบจะเป็นเรื่องขึ้นสู่ศาล เพราะผมเข้าใจว่า เมื่อคุณให้ผมมาอยู่ตรงนี้ ๒ งานแล้ว ผมจะสร้างใหม่ ลูกผมมีเงินสร้าง คุณไม่ให้ผมสร้างได้อย่างไร ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่อุทยานฯ คือช่างกบตอนนั้นนะครับ ซึ่งเป็นคนชอบพอกัน และ ผอ.ก็ชอบพอกัน คือ ผอ.คนที่ย้ายไปแล้วนะครับ คือ ผอ.แจ้ง นะครับ เชื้อไหมครับผมก็ได้ต่อสู้มาเกือบจะขึ้นศาลเกือบจะถึงคดีความ ผมเตรียมหาทนายความแล้ว ปรากฏว่าผมไม่ยอม เพราะว่าไม่เงินผมไม่ได้บ้านเลขที่แน่นอน แล้วก็บ้านเลขที่ที่ได้มานั้นก็เป็นบ้านเลขที่ชั่วคราวด้วยนะครับ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ มาแล้ว ได้บ้านเลขที่ชั่วคราวมา นี่คือสาเหตุ ที่เราเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นพร้อมด้วยสมาชิกท้องถิ่นได้รับความเดือดร้อนจากกฎหมายฉบับนี้ ดังตัวอย่างที่ท่านได้เห็นอย่างหลาย ๆ ครั้ง ถนนจรดวิถีถ่องเราได้รับมอบจากแขวงทางมา เมื่อสมัย พ.ศ. ๒๕๔๖ ปรากฏว่าเราเริ่มสร้างถนน เพิ่มเติมถนนเราก็ต้องขออนุญาต มีครั้งหนึ่งนะครับ ผอ.คนปัจจุบันออกหนังสือเวียนถึงชุมชนหลายๆ ชุมชน โดยเฉพาะชุมชนรามใหญ่ รามเล็ก ออกหนังสือถึงประธานชุมชนว่าทางอุทยานประวัติศาสตร์จะตรวจสอบพื้นที่และจะตรวจสอบสิทธิ์ เชื้อไหมครับว่าบ้านผมลูก้าไปประมาณ ๑ เมตร เขายังจะให้ผมลื้อเลยครับ นี่คือกฎหมายประเทศไทย ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ นี่คือกฎหมายประเทศไทย เราต่อสู้กันมากแล้ว จนกระทั่งเราแพ้ แพ้มาตลอด คนเมืองเก่าไม่มีความสามารถหรืออย่างไรก็ไม่ทราบขอชี้แจงแค่นี้ครับ ขอขอบคุณครับท่านประธานครับ

นายน้อย จ็อกถึง
รองประธานสภาเทศบาลฯ

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ เชิญท่านที่ปรึกษาฯครับ

นายไฉน ดิษสิน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ

ขออนุญาตครับผมนายไฉน ดิษสิน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่าครับ เราก็พูดกันมาหลายเรื่องนะครับ เดี่ยวผมจะขออภิปรายนิดนึงนะครับ เกี่ยวกับเรื่องกรมศิลปากรนี้แหละ เพราะมันติดพันกัน เมื่อประมาณวันที่ ๑๙ พฤษภาคมที่ผ่านมา นี่เรื่องจริงนะครับ นายสมบัติ เขียวบาง ได้บวชลูกชายเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ขออนุญาตบอกชื่อ ลูกกล้วย เป็นผู้นำนาคไหว์ลาบวชที่ปู่ผาคำและก็พ่อขุนรามคำแหง บังเอิญก็ไปเข้าประตูหน้ายามไม่ให้เข้า ก็เลยไปที่ประตู ๔ เฌนยามก็ไม่ให้เข้า แค่นาคไปลาพ่อขุนฯ ก็ไม่ให้เข้า ยามก็ให้ลูกกล้วยไปแถวตรง

ประตุศาลตาผาแดง ก็ต้องเดินไปลาพ่อขุนฯ คือไม่ให้รถยนต์เข้า ก็ไม่มีเครื่องแห่นาคนะ มีรถยนต์พ่อนาค แล้วก็ม็ลูงกล้วยและก็มีญาติโยมพ่อนาคแม่ นาค ๔-๕ คน ยามไม่ยอมให้เข้า พอตีคุณสมบัติ เขียวบาง ก็ไปตามหายาม ต่อมาก็ได้คุยกับ ผอ. จริง ๆ ผอ. เขาก็บอกอนุญาตให้เข้า แต่ไม่ให้นำรถพวกแตตรงเขาไม่ให้เข้า ก็สรุปแล้วอุทยานกับประชาชนส่วนมากจะเข้ากันไม่ค่อยได้ มีแต่เรื่อง ขณะนี้ต่อไป ผมอยากจะให้ท่านทุก ๆ ท่านเป็นสมาชิกที่ดีเป็นผู้บริหารที่ดีต่อไปเราต้องรวมตัวกันเช่น ยกตัวอย่างให้พื้นที่ที่เราบริหาร ผมอยากจะให้แบ่งพื้นที่กันเลย ส่วนนี้เป็นของอุทยานฯ นะ ส่วนนี้เป็นของเทศบาลนะ คือจะก่อสร้างอะไร เราก็ทำตามวิธืทางคือหนึ่งความสูงความต่ำเรารู้แล้ว บ้านแต่เป็นถนนทางเราแบ่งพื้นที่กันไปเลย ส่วนนี้เป็นของอุทยานฯ ส่วนนี้เป็นของเทศบาลก็บริหารต่างคนต่างก็บริหารกันไป ขณะนี้ทุกวันที่มันรวมกันทำอะไรก็ต้องไปขอ ไปขอ มันก็อยู่อย่างนี้ ๑๐ ปี ๒๐ ปี ผ่านมา ก็อยู่อย่างนี้ครับก็มีเพียงเท่านี้ครับ สวัสดีครับ

นายน้อย จ้อยถึง
รองประธานสภาเทศบาลฯ

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ เชิญท่านปองเลิศฯครับ

นายปองเลิศ เถลิมนสิริโรจน์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เรียนประธานที่เคารพผมนายปองเลิศ เถลิมนสิริโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลเมืองเก่า ขอพูดในเรื่องวาระอื่นๆ นะครับ พวกเราในฐานะสมาชิกสภาเทศบาล นะครับ เป็นตัวแทนของชาวบ้าน ขออนุญาตนำเรื่องความเดือดร้อนของชาวบ้าน ที่ฝากมายังผู้บริหารและก็เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับ ในส่วนของโดยตรงเลย ของกองสาธารณสุขนะครับซึ่งผมได้รับการทักท้วงมาจากชาวบ้านในการจัดเก็บ ขยะของชุมชนนะครับ หลายๆ ชุมชนก็ได้บ่นๆ ฝากมาว่าทางเทศบาลไม่มาเก็บ วันสองวันแล้ว ได้ส่งกลิ่นเหม็นโดยเฉพาะตรงสุขเทพสังคโลกนะ ครั้งหนึ่งผมไปเจอกับทางป้านิตเขาก็เลยฝากมาบอกว่าสองวันที่กลิ่นเหม็นมา ก็ด้วยความรวดเร็ว ครับ ฝากท่านรองบุรีก็ชี้แจงให้กับเจ้าหน้าที่ไปเก็บนะครับ ครั้งนี้ก็ขอชื่นชมด้วยความรวดเร็วครับ เพียงแต่ว่าไม่อยากให้เกิดกรณีแบบนี้อีกในหลายๆ ชุมชนที่ทางชาวบ้านเขาฝากมาบอกก็อยากให้เกิดแก้ไขและปรับปรุงในเรื่องขบวนการที่จะแบ่งการจัดเก็บขยะในชุมชนด้วยนะครับ อีกเรื่องหนึ่งเรื่อง เป็นเรื่องของการจัดเก็บกิ่งไม้ นะครับ ก็อยากให้ทางฝ่ายสาธารณสุขนะครับ ได้กำหนดเป็นวันมาเลยก็ได้ครับ จะได้แจ้งให้กับทางสมาชิกได้รับทราบว่าจะมาเก็บวันไหน วันไหนที่จะเค้าไปเก็บนะครับ ให้ทำเป็นตารางไว้เลยก็ได้ แล้วก็ช่วยแจ้งให้สมาชิกสภาได้รับทราบเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ถามว่าเมื่อไหร่เทศบาลจะมาเก็บกิ่งไม้ บางที่บางแหล่งก็แห้งมันทำให้ภูมิทัศน์หรือบรรยากาศในชุมชนมันดูไม่สวยงามนะครับก็อันนี้ฝากกับกองสาธารณสุขนะครับ ๒ เรื่องด้วยกันนะครับ ขอขอบคุณครับ

นายน้อย จ้อยถึง
รองประธานสภาเทศบาลฯ

เชิญท่านรองนายกฯบุรี เกื้อหนุนครับ

นายบุรี เกื้อหนุน
รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผมนายบุรี เกื้อหนุน รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า ขอชี้แจงและขอรับเรื่องตามที่ท่าน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า ร้องขอให้ดำเนินการในเรื่อง ที่ ๑ เรื่องการจัดเก็บขยะ และเรื่องที่ ๒ เรื่องการเก็บกิ่งไม้ เนื่องจากว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะท่านสมาชิกหลายๆ ท่าน ก็ได้โทรศัพท์ ซึ่งก็รับกันบ่อยๆ และก็แก้ไขกันไปเรื่อยๆ แต่ตอนนี้พอดีเราได้ท่าน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมาใหม่ ซึ่งตอนนั้นระยะเวลาเดือนแรกท่านยังไม่ค่อยทราบเรื่อง ยังไม่ค่อยทราบพื้นที่นะครับ ตอนนี้ท่านได้ดำเนินการแล้ว และก็ประสานงานกันโดยการประชุมกองกันแล้ว ตอนนี้เดี๋ยวจะให้ทางผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้มอบตารางการจัดเก็บ ตามที่ท่านสมาชิกได้ขอ การจัดเก็บขยะให้พวกเราได้ดูแลขยะของเราด้วย ก็จะได้สังเกตว่ารถขยะได้เข้าตามกำหนดการหรือไม่ เพราะเรามีรถขยะอยู่ ๒ คัน ก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านสมาชิกที่ได้ให้คำแนะนำมานะครับ ขอขอบคุณครับ เดี่ยว ผอ.นำเอกสารให้เข้าด้วยนะครับ

นายน้อย จ็อกถึง
รองประธานสภาเทศบาลฯ

ครับในวาระอื่น ๆ นะครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอความคิดเห็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ครับ

ที่ประชุม

ไม่มีผู้ใดเสนอ

นายน้อย จ็อกถึง
รองประธานสภาเทศบาลฯ

ถ้าไม่มีนะครับ กระทบก็จะขอปิดประชุมนะครับ ก็ขอขอบพระคุณท่าน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และข้าราชการทุกท่าน ที่ได้มาร่วมประชุมในวันนี้ะครับ ถ้าไม่มีอะไรก็ขอปิดประชุมครับ

ปิดประชุม

เวลา ๑๒.๒๐ น.

(ลงชื่อ)

(นางพรรณนิภา อุ่นตะ)

หัวหน้าฝ่ายธุรการ

ผู้บันทึก/ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายพีรพงษ์ พัฒนโชครุ่งเรือง)

รองปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายพลังไธ ห่วงถึง)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า

(ลงชื่อ) กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายไฉน เกตุสอน)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า

(ลงชื่อ) กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายเสมา โปยม)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า

(ขอรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า)

(ลงชื่อ) ประธานสภาเทศบาล
(นายจำลอง วุ่นพ่วง)
ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า

หมายเหตุ สภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒